

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh (Ban KT-NS) báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024, cụ thể như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023

1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban KT-NS đã chủ động nghiên cứu, tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tích cực tham gia thảo luận, góp ý đối với những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; nội dung, chương trình giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Thực hiện chương trình giám sát, khảo sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh⁽¹⁾, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh⁽²⁾ và của Ban KT-NS⁽³⁾. Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt giám sát, khảo sát theo Chương trình công tác của Ban và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tham gia đầy đủ các đợt giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân. Cụ thể:

- Tham gia 07 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh⁽⁴⁾ tại các huyện, thành phố và các sở, ngành

⁽¹⁾ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2023.

⁽²⁾ Thông báo số 78/TB-TTHĐND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh Kết luận về chuyên đề giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

⁽³⁾ Chương trình số 204/CTr-BKTNS ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách về giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

⁽⁴⁾ **Chuyên đề của HĐND:** (1) Giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng (Kết quả giám sát tại Báo cáo số 17/BC-DGS ngày 03/7/2023); (2) Giám sát việc triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

trong tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 04 cuộc giám sát, khảo sát thuộc lĩnh vực Ban phụ trách⁽⁵⁾.

Trên cơ sở kết quả giám sát tại các địa phương, đơn vị liên quan, Ban đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát, khảo sát đánh giá kết quả đạt được, phân tích rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị, đề xuất những biện pháp khắc phục, giải pháp tháo gỡ khó khăn để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các tổ chức, đơn vị địa phương kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn.

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội⁽⁶⁾, Thông báo số 56/TB-TTHĐND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh⁽⁷⁾, Ban đã chủ động theo dõi, kịp thời đôn đốc cơ quan, người có thẩm quyền báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị qua giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách trong năm 2022⁽⁸⁾ và báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

3. Công tác thẩm tra

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp, Ban KT-NS đã

Chuyên đề Thường trực HĐND tỉnh: (1) Giám sát việc thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Kon Tum (*Kết quả giám sát tại Báo cáo số 18/BC-DGS ngày 04/7/2023*); (2) Giám sát việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyên mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai Dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng (*Kết quả giám sát tại Báo cáo số 20/BC-TTHĐND ngày 12/7/2023*); (3) Giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án, công trình đầu tư công được HĐND tỉnh phê duyệt từ năm 2021 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh; (4) Giám sát công tác quy hoạch, đầu tư và hiệu quả hoạt động của Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; (5) Khảo sát việc triển khai thực hiện dự án Quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hring (nay là xã Đăk Long), huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

⁽⁵⁾ (1) Khảo sát việc lập và triển khai thực hiện công tác quy hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (*Kết quả khảo sát tại báo cáo số 13/BC-BKTNS ngày 13/3/2023*); (2) Giám sát về công tác quy hoạch, triển khai thực hiện và quản lý các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (*Kết quả giám sát tại báo cáo số 95/BC-BKTNS ngày 21/9/2023*); (3) Giám sát về công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (*Kết quả giám sát tại báo cáo số 96/BC-BKTNS ngày 21/9/2023*); (4) Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023 (*Kết quả giám sát tại báo cáo số 129/BC-BKTNS ngày 16/11/2023*).

⁽⁶⁾ Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

⁽⁷⁾ Thông báo số 56/TB-TTHĐND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 21/10/2022.

⁽⁸⁾ (1) Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận qua giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh: Báo cáo số 19/BC-BKTNS ngày 20/4/2023, Báo cáo số 100/BC-BKTNS ngày 28/9/2023; (2) Báo cáo kết quả theo dõi đôn đốc thực hiện kiến nghị qua giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Báo cáo số 20/BC-BKTNS ngày 20/4/2023, Báo cáo số 41/BC-BKTNS ngày 28/04/2023, Báo cáo số 103/BC-BKTNS ngày 18/10/2023.

chủ động nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp cận, tổ chức thẩm tra theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng.

- Đối với các nội dung trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh: Trong năm 2023, Ban đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra 78 báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết⁽⁹⁾ trình tại các Kỳ họp chuyên đề, các Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đối với các nội dung trình giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm tra 12 nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giữa hai kỳ họp; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Các hoạt động khác

- Thành viên của Ban tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh theo luật định; đại diện lãnh đạo Ban tham dự các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được triệu tập hoặc mời dự⁽¹⁰⁾.

- Tham dự các Hội nghị, Hội thảo, tổng kết, sơ kết của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành mời dự.

5. Đánh giá chung

5.1. Ưu điểm

- Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban KT-NS đã tổ chức thực hiện hoàn thành toàn bộ Chương trình công tác đề ra; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

- Hoạt động giám sát, khảo sát đã tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được cử tri, dư luận quan tâm. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát cơ bản đã nhận xét, đánh giá toàn diện những mặt tích cực, tồn tại và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục phù hợp tình hình thực tế của địa phương; đồng thời có đề xuất, kiến nghị để Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

- Công tác thẩm tra được thực hiện theo đúng quy trình; nội dung đảm bảo

⁽⁹⁾ Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII: 24 nội dung; Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XII: 27 nội dung; Kỳ họp chuyên đề tháng 4/2023: 15 nội dung; Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2023: 12 nội dung.

⁽¹⁰⁾ Tham dự các Hội nghị, Hội thảo, tổng kết, sơ kết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương. Các Báo cáo thẩm tra đã thể hiện tính phản biện cao, nêu rõ quan điểm, chính kiến của Ban và đề xuất giải pháp cụ thể. Chất lượng báo cáo thẩm tra của Ban được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá cao và là cơ sở quan trọng giúp đại biểu nghiên cứu, thảo luận để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp chặt chẽ với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở ngành liên quan trong quá trình hoạt động (giám sát, khảo sát, thẩm tra các nội dung trình kỳ họp); sắp xếp chương trình công tác hợp lý, hiệu quả.

- Tập thể lãnh đạo và các thành viên Ban KT-NS đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

5.2. Tồn tại, hạn chế

- Một số báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi tới Ban còn chậm so với quy định, một số nội dung bổ sung mới hoặc trình sát ngày tổ chức kỳ họp nên ảnh hưởng tới công tác nghiên cứu, tổ chức khảo sát dẫn đến chất lượng một số báo cáo thẩm tra chưa cao.

- Đối với báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị qua giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và của Ban: ngoài các kiến nghị rõ ràng cụ thể, còn một số kiến nghị mang tính chất định tính, vì vậy việc theo dõi, rà soát kết quả giải quyết còn chưa đồng bộ, đầy đủ. Nguyên nhân năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 nên các đơn vị chịu sự giám sát còn lúng túng trong việc tổng hợp nội dung báo cáo.

- Các thành viên của Ban chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, giữ các vị trí chủ chốt của các đơn vị, địa phương, chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu, tham dự đầy đủ các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát của Ban nên ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động của Ban.

II. Chương trình công tác năm 2024

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề năm 2024 của Ban (sẽ ban hành Chương trình giám sát, khảo sát riêng) và thực hiện các nội dung theo phân công của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, của Ban và báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh⁽¹¹⁾.

3. Thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ

⁽¹¹⁾ Đối với các nội dung giám sát chuyên đề năm 2023 và các nội dung giám sát chuyên đề năm 2022 đang còn tiếp tục theo dõi việc thực hiện.

trách trình tại các kỳ họp thường lệ và chuyên đề năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII; đồng thời thực hiện thẩm tra các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo thẩm quyền (thuộc lĩnh vực Ban phụ trách). Tham gia các công việc đột xuất theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Đề xuất nội dung chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nội dung giải trình tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên; Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

6. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ngành mời.

7. Tổ chức đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân với các tỉnh, thành phố.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Hồ Văn Đà